



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

“ธรรมนัส” ยันนโยบายยางมาถูกทาง

ผู้จัดการรายวัน360 - “ธรรมนัส” มั่นใจ ราคายางเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลเอาใจกับการปรับสินค้าเดือน สร้างให้ความมั่นใจต่างชาติสั่งยางเพิ่ม ยันนโยบายเดินมาถูกทาง ช่วยชาวสวนยางล้มตาอ้าปากได้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงถึงข้อสังเกตของฝ่ายค้านที่อภิปราย ในเรื่องราคายางพารา ว่า ยางเป็นสินค้าการเกษตร ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ และพี่น้องชาวสวนยาง ช่วงนี้สามารถล้มตาอ้าปากได้ ซึ่งรัฐบาลมีโครงการที่ยั่งยืนเพื่อชาวสวนยาง เช่น การทำการเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชแซม อย่างกาแฟ หรือ ประเภทอื่น เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร โครงการชะลอการขยายยาง ก็เป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องชาวสวนยางมีชีวิตที่ดีขึ้น

“นโยบายแรกที่ผมได้แถลงให้กับพี่น้องข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 คือการประกาศสงครามกับสินค้าเดือนทุกประเภท พอเราประกาศไป สิ่งที่เราได้เห็นตามสื่อที่นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทปลัสดิว ประมง พืชไร่ พืชสวน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา คือ การปราบปรามยางพาราที่เข้าสู่แผ่นดินสยาม 2 ประเภท 1.คือ เดือน แบบไม่ถูกต้องเลย เรามีการจับยางเดือนในพื้นที่ที่เป็นแนวตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทุกอาทิตย์ ทั้ง จ.ระนอง กาญจนบุรี หรือจังหวัดแถบอีสาน และภาคเหนือ เรามีชุดพญาภาคราช ที่มีอยู่ตามตะเข็บชายแดนทุกจังหวัด ฝากอยระวัง ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ทั้งกองทัพบก ทหารเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรापราบปรามอย่างจริงจัง”

เราได้เช็กดูถึงแหล่งกำเนิดยางเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่เป็นยางของกลุ่มทุนในประเทศไทย ที่ไปลักลอบปลูกในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากต้นทุนถูก ค่าแรงงานถูก แล้วส่งข้ามเขตแดนเข้ามาในประเทศ โดยอ้างข้อตกลงของ WTO บ้างหรือต่าง ๆ นานา แต่โชคคิดของพี่น้องชาวสวนยาง เพราะเรามีฝ่ายตรวจสอบ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยกรมการต่าง ๆ กับฝ่ายบริหารคือ กระทรวงเกษตรฯและท่านนายกรัฐมนตรี ที่ได้กำกับให้ฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยจะต้องร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปราบปรามอย่างจริงจัง ปริมาณมันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ราคายางในประเทศสูงขึ้น ประเทศไทยที่เรามีสวนยาง มีภาคอุตสาหกรรมยาง ที่พูดได้เต็มปากว่า เรายึดตลาดโลกแล้ว เราเป็นผู้นำทางด้านยางพารา เราครองตลาดโลก

สิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของ อียูคือ ๓. ต้นทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสินค้าโภคภัณฑ์ ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการส่งสินค้าต่อจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ตนมีโอกาสนพบกับท่านทูตสหภาพยุโรป ซึ่งมาเสวนาในเรื่องของภาคการเกษตร ในเรื่องอียูคือ ๓. ถือเป็นเรื่องสำคัญ สินค้าโภคภัณฑ์ที่จะส่งไป หากมีการนำสินค้าประเภทที่ว่า ตัดไม้ทำลายป่า บุกรุกป่า ตลาดโลกไปว่าจะเป็นสินค้าภาคการเกษตรประเภทใด เขาต่อต้าน แต่พอเขาเห็นเราตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อม ตลาดยุโรปเขาจึงมีความมั่นใจว่า รัฐบาลไทย เดินมาถูกทาง ถูกต้องแล้ว เขาถึงสั่งยางจากเราเพิ่มขึ้น

ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวว่า นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาประเทศไทยข้อมูลที่เราสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ยางพาราของเรา เป็นตัวกำหนดทิศทางของราคายาง ณ วันที่ 19 มี.ค.67 อยู่ที่ 98 บาทต่อกก. เป็นยางแผ่นรมควัน คู่แข่งของเราอย่าง ญี่ปุ่น ราคาอยู่ที่ 88 บาท และจีน ราคาอยู่ที่ 77 บาท แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ยางพาราของไทย ขึ้นนำตลาดโลก ดังนั้นนโยบายที่ตนทำมา ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว.

ครบ132ปีกระทรวงเกษตรฯ ยกระดับมาตรฐานเกษตรสู่เวทีโลก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ทำบุญและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายนที่ผ่านมา โดยครบรอบ 132 ปี ซึ่งมีนายไชยา พรหมา นายอนุชา นาคาศัย รว.เกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่กระทรวงเกษตรฯ จากนั้นเป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาภาคเกษตรไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯ ครบรอบ 132 ปี และปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย เพื่อเพิ่มรายได้ 3 เท่า ใน 4 ปี ภายใต้ 9 นโยบาย ที่โรงแรมอควิน แกรนด์ บอลรูม คอนเวนชั่น

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงหลักที่ทำหน้าที่ดูแลภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งมีประชากรอยู่ในภาคการเกษตรกว่า 30 ล้านคน เป็นฐานทรัพยากรสำคัญและเป็นฐานสร้างรายได้หลักของประเทศ แต่ภาคเกษตรยังคงมีความท้าทายที่สำคัญโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น มีการผลิตแบบเดิมและพึ่งพาธรรมชาติ ประสบปัญหาตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประสบปัญหาด้านราคาจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและขายผลผลิตเป็นวัตถุดิบขาดการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ปัญหากลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายซึ่งทำลายกลไกตลาด จุดรั้งราคา และสร้างปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น ทำให้ภาครัฐต้องช่วยเหลือและชดเชยเยียวยาด้วยงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งขับเคลื่อนงานทั้งลงพื้นที่รับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกรเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง และได้มอบนโยบายให้

ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ เร่งผลักดัน 9 นโยบายและข้อสั่งการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรบรรลุเป้าหมายเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่นายกรัฐมนตรี ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยวิสัยทัศน์ที่สำคัญและเป็นพันธกิจของกระทรวงเกษตรฯ โดยตรง คือวิสัยทัศน์ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) ซึ่งรัฐบาลจะยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร ทำให้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในกระเป๋าต้องมีเงิน” รวมทั้งวิสัยทัศน์อื่นๆ ที่ต้องสนับสนุนผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้ต้องคิดใหม่และทำไว เพื่อตอบโจทย์ VISION THAILAND คิดและวางแผนพัฒนาทั้งระบบ แล้วลงมือทำตามลำดับความสำคัญ ต้องขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมบูรณาการในการทำงาน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้ และเตรียมพร้อมก้าวสู่ปีที่ 133 ของกระทรวงเกษตรฯ ในการยกระดับการทำงานเพื่อวางรากฐานการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยนำปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สู่เป้าหมายในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกร

'ธรรมนัส'ชู1ท้องถิ่น1สินค้ามูลค่าสูง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงในท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงครั้งที่ 1 / 2567 โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่า “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ด้านพืช สัตว์ และประมง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงจาก 500 ตำบล ยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกรให้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2570 ทั้งนี้ มีการแบ่งกรอบแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการ

มูลค่าสูง 3 กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ได้มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ประสานกับองค์กรรัฐวิสาหกิจประเทศจีน ให้สินค้าเกษตรไทยไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-Commerce เพื่อขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้น และขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมือกับ อ.ต.ก.ช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการจัดหาสินค้าเกษตรมาวางจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร ศึกษาสัมโณเวียงแก่น ที่สามารถส่งออกไปวางขายต่างประเทศได้ เพื่อนำมาพัฒนาผลไม้ชนิดอื่นเพื่อส่งออก นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานประสานผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทำงานฯ สำหรับโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่า “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” มีแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถขยายตลาดไปประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมแปรรูปสินค้าให้เกิดมูลค่าสูง โดยเฉพาะการผลิตอาหาร Future Food และ Function Food พร้อมทั้งเปิดตลาดส่งออกสินค้า GI พืช สมุนไพร อาหารท้องถิ่น และยกระดับเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร



ร่วมถก : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงในท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจาก 500 ตำบล ยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2570 โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เดินหน้านโยบายฯ



สวก.จับมือม.ราชภัฏ โชว์พลังSoftPower ชูเอกลักษณ์เชียงราย ผ่านงานวิจัยพัฒนา

วันพุธ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: [สวก](#) [SoftPower](#) [เอกลักษณ์เชียงราย](#)



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 Soft power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างการรับรู้ Soft power อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ จ.เชียงราย ภายใต้การดำเนินงานของชุมชนในพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรกับ SoftPower เพื่ออนาคตประเทศไทย” โดยมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“สินค้าเกษตรไทย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผลักดันสู่ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว



'ธรรมนัส' โอดันราคา 'ยางพารา' พุ่งลิ่ว

"ธรรมนัส" รมว.เกษตรฯ โอดันราคายางพุ่งลิ่ว ได้ "จูนเนอร์" แปลง ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรฯ มีการศึกษามาก่อน อย่าตัดอัยคำโครงการ

📅 3 เมษายน 2567 🕒 13:54 น. 📍 การเมือง



เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2567 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุการที่ราคายางพาราประเทศไทยพุ่งสูง ไม่ได้มาจากการปราบปรามเถื่อนยางเดียว แต่ยังมีเรื่องผลผลิตยางในตลาดโลกน้อยด้วย ว่า ราคายางไทยที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการร่วมมือกับทหารจับยางเถื่อนตามตะเข็บแนวชายแดน ไม่ให้นำเข้าประเทศไทยได้ ทำให้ปริมาณยางลดลง เป็นเหตุให้ราคายางสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมีการพัฒนาจัดระบบการซื้อยาง ตลอดจนการหารือกับประเทศผู้ใช้อย่างพาราอย่าง จีน ญี่ปุ่น เพื่อผลิตยางพาราให้ได้สินค้าตรงตามมาตรฐานในระดับสากลโลก ทำให้อายุการใช้งานยางพาราไทยปี 2567 พุ่งสูงสุดรอบ 7 ปี ราคาวันที่ 19 มี.ค. 2567 อยู่ที่ 94.44 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ซื้อนำราคายางตลาดโลก

รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ขณะที่ยกข้อบัญญัติ ส.ป.ก.4-01 เป็นเงื่อนไขเพื่อการเกษตรนั้น ยืนยันว่ามีการศึกษามาก่อนจะกำหนดเป็นนโยบาย อย่าด้อยค่าโครงการ เป็นเรื่องนโยบายที่ทำให้เกษตรกรมีความสุขได้ถือเงื่อนไขเพื่อการเกษตร แต่กรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของ ส.ป.ก.4-01 ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น.

MATICHON ONLINE

บทคมออนไลน์

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

ธรรมนัส ลุกแจงยาว โว ราคาขงคืดเพราะระบบ.เอาจริง ปราบสินค้ำเถื่อน สร้างความมั่นใจต่างชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2567 - 13:49 น.



ธรรมนัส โว ราคายางดีดีขึ้นเหตุรัฐบาลปราบสินค้าเถื่อนจริง-สร้างความมั่นใจต่างชาติยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ของพรคร่วมฝ่ายค้าน

เวลา 11.40 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลุกชี้แจงถึงราคาสินค้าทางการเกษตรว่า เมื่อเราประกาศทำสงครามกับสินค้าเถื่อน โดยเฉพาะสินค้ายางเถื่อนที่เรามีการจับได้ตามแนวตะเข็บชายแดนเพื่อนบ้าน เราจับได้ทุกสัปดาห์ แต่โชคดีของพี่น้องชาวยางที่เรามีฝ่ายตรวจสอบที่เป็นกรมการ และฝ่ายบริหารคือกระทรวงเกษตรฯ และนายกฯที่กำชับให้ฝ่ายความมั่นคงที่ต้องปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจัง พอเราประกาศเอาจริงไม่ให้มีทรานซิส พอเราทำแบบนี้ยางเถื่อนสีดำเข้าไม่ได้ ยางทรานซิสบางประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาเข้าไม่ได้ ปริมาณยางจึงลดลงอย่างที่เรเห็น ดังนั้นที่ราคายางสูงขึ้นจึงสอดคล้องกันคือ ดีมานด์ซัพพลายสมดุลกัน ทำให้ยางราคากระเตื้องขึ้น



ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า ส่วนอียูคือนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไทยเรามีอุตสาหกรรมสวนยาง ถือได้ว่าเรายืดตลาดโลกแล้ว เราเป็นผู้นำทางด้านยางพาราได้แล้ว ตนได้ทำหนังสือถึงนายกฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการส่งสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ซึ่งสินค้าไม่ว่าภาคไหนเขาต่อต้าน แต่พอเขาเห็นเราตั้งคณะกรรมการผู้ใช้อย่างในยุโรปเขามีความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยเดินมาถูกต้องแล้วเขาถึงสั่งยางจากเราในปริมาณเพิ่ม นั่นจึงเป็นเหตุและผลทำให้มีความต้องการยาง นอกจากนี้ การยางแห่งประเทศไทยยังมีการสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้มีการระบุพิภคแปลงซึ่งดำเนินไปแล้ว 90% ดังนั้นปริมาณสั่งยางจากประเทศเพื่อบ้านหรือประเทศอื่นๆ ที่มีการปลูกยางเหมือนเราเขาไม่ชัดเจนเหมือนเรา นี่จึงเป็นเหตุและผลหนึ่งที่ทำให้ราคายางเรายกระดับขึ้น

รมว.เกษตรฯ ยังกล่าวอีกว่า ราคายางที่ดิ่งลงเหว ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องที่ผ่านมา แต่จะพูดนโยบายที่ตอนนี้เรามาถูกทางแล้วคือต้องทำทุกเรื่อง ทั้งเจรจากับพ่อค้ารายบริษัทใหญ่ๆ ต้องเจรจา ตนจึงตั้งกรอ. ขับเคลื่อนราคาพืชผลทางการเกษตร ปลายปี 66 โดยการนำของรัฐบาลนายเศรษฐาภิรมบริหารและประกาศชัดเจนว่าเราเอจจรงเอจจงราคาขงม่จจดีดช้จจๆ ดังนั้นที่นายกฯพูดตลอดว่าขงราคาดีแบบนั้น ท่านพูดถูกต้องแล้ว



ข่าวการเมือง

หน้าหลัก / การเมือง / ข่าวการเมือง

"ธรรมนัส" ขออย่าด้อยค่า ส.ป.ก.ดันให้มีมูลค่า ผลงานให้ ปชช.ตัดสิน โว ส.ส.ก้าวไกล ยังเดินตามเพื่อปชช.

เผยแพร่: 3 เม.ย. 2567 14:58 ปรับปรุง: 3 เม.ย. 2567 16:36

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รมว.เกษตรฯ แจงสภาขออย่าด้อยค่าที่ดิน ส.ป.ก.ยืนยัน รัฐบาลยุคนี้จะผลักดันให้มีมูลค่า ผลงานจะดีหรือไม่ ขอให้ประชาชนตัดสิน โวลงพื้นที่ก้าวไกล ส.ส.ยังเดินตามเพื่อประโยชน์ ปชช.



วันนี้ (3 เม.ย.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีการอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวชี้แจงถึงปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ว่า การแปลง สปก.4-01 ให้เป็นโฉนด รัฐบาลไม่ได้คิดและทำภายในเดือนสองเดือน เป็นนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคที่หาเสียงก่อนเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ ประกาศชัดเจนตั้งแต่ปี 62 เราจะเปลี่ยนเป็นโฉนดทองคำ และในปี 66 ก็ประกาศชัดเจนว่า เราจะเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เราจะทำในสิ่งที่ให้คำมั่นสัญญาที่หาเสียงไว้ พรรคก้าวไกลก็มีนโยบายดีๆ ในการเปลี่ยน ส.ป.ก.ให้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ขอย้ายต่อยศ.ส.ป.ก.ที่ค้างถือครุฑเขียว พวกเขากำลังมีความสุข เกษตรกรภาคภูมิใจว่าเขาเป็นคนในประวัติศาสตร์ที่ได้ถือโฉนดเพื่อการเกษตร ขอย้ายเปรียบเทียบกับโฉนดที่ดิน มันคนละประเภทกัน รัฐบาลจะทำให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ประเมินที่ดินไม่ถึงร้อยละ 50% มูลค่าต่ำมากถ้าเปรียบเทียบกับกรมธนารักษ์ ดังนั้น จะต้องผลักดันให้ ส.ป.ก.มีราคาสูงขึ้น เราไม่ใช่พลเมืองประเภทสอง เราถือโฉนดที่มีมูลค่า อีกทั้งการเข้าถึงสถาบันและธนาคารอื่นๆ เรากำลังเดินหน้า ขอย้ายต่อยศ.ส.ป.ก.เพราะประชาชนอยู่ จะทำอะไรดูเสียงเจ้าของประเทศฟังเสียงประชาชนที่ถูกต้อง

"ผมยินดีที่พรรคการเมืองบางพรรคเดินหน้าให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ แต่ในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตนจะแปลงสินทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก.มีมูลค่าให้กับเกษตรกร หนังสือคาดการณ์การเกษตรที่ท่านได้พูดมาจะให้เกรด D C B ผมไม่ใส่ใจ การที่จะประเมินว่ากระทรวงไหน กรมไหนทำงานไม่ทำงานอยู่ที่เสียงของประชาชน เวลาคุณลงพื้นที่ประชาชนขึ้นป้ายค่าคุณ แปลว่าคุณได้เกรด D- แต่ตนเองเดินทางไปจังหวัดไหน แม้จะเป็นพื้นที่ของพรรคก้าวไกล ส.ส.ก็เดินตาม ไม่ใช่เพราะอยากอยู่พรรคเดียวกัน แต่มันเป็นประโยชน์ของประชาชนในจังหวัด" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว



ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก หุ่น-การเงิน ▾ อสังหา เศรษฐกิจ ▾ การตลาด การเมือง ต่างประเทศ ในประเทศ รถยนต์ ▾ ไอซีที

ธรรมนัส ทหารีร่วมกับ RSPO ชูแผนลดก๊าซเรือนกระจกสินค้าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 3 เมษายน 2567 - 17:23 น.



“ธรรมนัส” รมว.เกษตร ทหารีร่วมกับ RSPO มุ่งยกระดับผลิตปาล์มน้ำมัน พร้อมผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจกสินค้าจากปาล์มน้ำมันสู่การแข่งขันในตลาดโลก

วันที่ 3 เมษายน 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารีร่วมกับ นายโจเซฟ เดอ ครูซ ประธานบริหารของ Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า น้ำมันปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการปลูกปาล์มน้ำมันยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand : SCPOPP) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย



โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในการผลิตน้ำมันปาล์ม เพิ่มความยั่งยืนในการผลิตน้ำมันปาล์มทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสังคม และสนับสนุนเกษตรกรในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

นอกจากนี้ RSPO มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการปลูกปาล์ม น้ำมันที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศไทยอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะสนับสนุนและยินดีร่วมมือกับ RSPO เพื่อประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร และเป็นแนวทางในการเปิดตลาดใหม่สำหรับน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นต่อไป



ทั้งนี้ RSPO เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกและใช้ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืนผ่านมาตรฐานการรับรองที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และยังมีสำนักงานตัวแทนอยู่ในอินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ จีน และโคลัมเบีย

ปัจจุบัน สมาชิกของ RSPO มากกว่า 5,000 ราย มาจากหลายภาคส่วนทั้งบริษัทผู้ปลูก ผู้ค้าและผู้ผลิตสินค้าแปรรูป สถาบันการเงินและ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากประเทศผู้ผลิตหรือใช้น้ำมันปาล์ม RSPO



ย้ำใหญ่การเมือง

●...สส.ในสภาที่เกี่ยวนี้หลายคนหน้าใหม่ “อัคร ทองใจสด” สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐอายุน้อยสุดได้เป็นตัวแทนอภิปรายสรุปผลการประชุม รัฐสภาโลก ที่เห็นพ้องจะผลักดันให้เกิดสันติสุขและยกระดับสุขอนามัยของคนทุกกลุ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วทั้งโลก ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แดงมีคนแอบกระซิบ อภิปรายดีแล้ว ยังร้องเพลงเก่งด้วย...●ผู้เลี้ยงโค ร้องเรียนผ่าน “เด็จที” พร้อมพงส์ นพฤทธิ ว่าเตี้อร่อนราคาโคตกต่ำ รู้เรื่องปืบ “ไชยา พรหมา” รมช.เกษตรฯ รีบสั่งการให้ สมชวน

รัตนมังกลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เจาจากับ ท่านทูตจีนหาช่องส่งออกโคเพื่อกระตุกราคาโค ในไทย งานนี้แนวโน้มมีโอกาสสร้างมูลค่าส่งออกโค ทะลุหลายหมื่นล้านบาท...●หลายพรรคทยอย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีปรับเปลี่ยนโครงสร้าง พรรค ด้าน “ปิติพงษ์ เต็มเจริญ” หัวหน้าพรรค เป็นธรรม ก็ไม่ยอมม่น้อยหน้าเตรียมจัดประชุม ใหญ่ วันที่ 21 เม.ย.นี้ ที่โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ นอกจากวาระสำคัญที่เป็นไปตามระเบียบข้อ กฎหมาย เพิ่มกรรมการบริหารพรรค เพิ่มฝ่าย กฎหมาย เปลี่ยนหมุนตำแหน่งภายในพรรคแล้ว ในช่วงบ่ายจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ของ พรรค ส่วนจะเปิดตัวใครที่เป็นบิกเซอร์ไพรส์ โปรดรอู้กันนั้นจะ...●

ชู 'นาวังโมเดล' ต้นแบบอาหารสัตว์

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและ อาหารคุณภาพ สหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยนำข้าวโพด พร้อมฝักหมักหรือ สหกรณ์โคนมหนองบัวลำภู จำกัด อำเภอ Corn silage มาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบ นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า ตามที่ คุณภาพดีสำหรับการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ ได้เกิดสถานการณ์วิกฤติอาหารสัตว์ราคา ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ จากผล แพงส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม การดำเนินงานพบว่าปริมาณน้ำนมดิบเพิ่ม แบบรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง ขึ้น 31.8% คุณภาพน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้จัด 0.91% และสามารถลดต้นทุนการผลิต ทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมภาย 6.6% ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และ ได้วิกฤติอาหารสัตว์ราคาแพง หรือ “นา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบ วังโมเดล” เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยง อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักได้ โคนมใช้ “ข้าวโพดหมัก” เป็นแหล่ง อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป.

'อภัย'ประชุมคกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลจิตเวชนราธิวาส ระยะ 5 ปี (2567-2571)

2.แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นกปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก) 3.การส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (EF: Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (2567-2571) และ 4.การอุดหนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือ ด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” 5 ปี (2568-2572)

กรมชลฯเผื่อระวางพื้นที่ใช้ทำนาปรังเกิดความเสียหายขอให้งดทำรอบ2

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 54,017 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 71% ของความจุอ่างฯ รวมกัน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 15,263 ล้าน ลบ.ม.(61% ของความจุอ่างฯ รวมกัน)

ด้านการทำนาปรัง พบว่าทั้งประเทศมีการทำนาปรังไปแล้ว 8.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 145 ของแผนฯ

เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 5.63 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 186 ของแผนฯ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ต้องปรับแผนจัดสรรน้ำเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำไปแล้วทั่วประเทศประมาณ 12,196 ล้าน ลบ.ม. (49%) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 4,311 ล้าน ลบ.ม. (50%) จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่เก็บเกี่ยวนาปรังรอบแรกแล้วเสร็จ ขอให้งดทำนาปรังรอบสอง เพื่อลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหายจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ พร้อมกำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้ติดตามสภาพอากาศและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการน้ำรายพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ที่สำคัญให้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

พาณิชย์ปกป้องผู้ผลิตในประเทศ

● ลกเสียหายจากสินค้านำเข้าคั้นพีราคา-รัฐอุดหนุน

จากกระแสข่าวการทะลักของสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาท่วมตลาด ส่งผลต่อผู้ประกอบการและผู้ผลิตคนไทย ที่ผ่านมาประเทศไทยมีมาตรการที่จะใช้เยียวยาทางการค้ากับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศหากการนำเข้าสินค้านั้นๆทำให้อุตสาหกรรมในประเทศได้รับความเสียหาย มีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์การใช้มาตรการการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มีคำตอบ

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ “นสพ.ไทยรัฐ” ว่า กรณีที่มีสินค้านำเข้ามากเกินไป หรือนำเข้ามาแล้วมีการท่วมตลาด หรือคั้นพีราคา หรือรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกให้การอุดหนุนจนอุตสาหกรรมในประเทศเสียหาย กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานดูแลมาตรการเยียวยาทางการค้า มีมาตรการที่จะใช้ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการตอบโต้การท่วมตลาด (AD) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) ภายใต้ พ.ร.บ.ตอบโต้การท่วมตลาดและการอุดหนุน และมาตรการปกป้อง (SG) ภายใต้ พ.ร.บ.มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น

● เยียวยาการค้าปกป้องผู้ผลิตภายใน

โดยการใช้แต่ละมาตรการ กรมเป็นผู้ไต่สวน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ คือ มาตรการ AD ต้องมีการท่วมตลาดโดยสินค้านำเข้า (ราคาส่งออกต่ำกว่าราคาขายในประเทศผู้ส่งออกเทียบในระดับการค้าเดียวกัน เช่น ราคาหน้าโรงงาน) และผู้ผลิตไทยเสียหาย เช่น ปริมาณ/มูลค่าที่ขายลดลง กำไรลดลง หรือขาดทุน ส่วนแบ่งตลาด ผลผลิต ผลผลิตภาพลดลง ฯลฯ

ส่วน CVD คือ สินค้าที่ส่งออกมาไทย รัฐบาลประเทศผู้ผลิตให้การอุดหนุนที่เฉพาะเจาะจงทำให้ผู้ผลิตไทยเสียหาย เช่น ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับส่งออก ให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น โดยการพิจารณาความเสียหายมีหลักการเช่นเดียวกับ AD และสุดท้าย SG มีการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหรือทะลักเข้ามาและผู้ผลิตไทยเสียหายร้ายแรง ทั้งปริมาณนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาดของสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระดับการขาย ผลผลิต ผลผลิตภาพ กำลังการผลิตลดลง กำไรลดลง หรือขาดทุน และจ้างงานลดลง

“ทุกมาตรการใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศไม่ได้รับความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่มากเกินไป หรือท่วมตลาด หรือมีการอุดหนุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตปรับตัวให้แข่งขันได้ เช่น การเรียกเก็บอากร AD เพิ่มเติมจากภาษีนำเข้า ส่วน SG จะเก็บอากรเพิ่ม หรือจำกัดปริมาณนำเข้า เพื่อลดหรือจำกัดการนำเข้าจากทุกประเทศ”



“แม้มาตรการเยียวยาทางการค้า จะคุ้มครองและลดผลกระทบให้ผู้ประกอบการในประเทศ แต่การจะใช้มาตรการใดๆต้องคำนึงถึงผู้บริโภคผู้ใช้ที่เป็นกลางน้ำและปลายน้ำด้วย”

โดยปัจจุบันไทยใช้ AD กับสินค้านำเข้า 22 รายการ แบ่งเป็นกลุ่มเหล็ก 19 รายการ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น เหล็กสวด เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบ ท่อเหล็ก เป็นต้น และสินค้าอื่นอีก 3 รายการ คือ กรดซัลฟริก ฟอสฟอริก และยางไนโรจอร์ยานยนต์ โดย 22 ประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ ใต้หวัน เวียดนาม ส่วน SG ที่ผ่านมาใช้กับ 4 สินค้า คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนเนื้ออื่นๆ เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ บล็อกแก้ว และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเนื้ออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H แต่ปัจจุบันยกเลิกใช้มาตรการแล้วและยังไม่มีอุตสาหกรรมใดยื่นคำร้องขอใช้อีก และ CVD ก็ยังไม่มีอุตสาหกรรมใดยื่นขอใช้เช่นกัน

สำหรับสินค้าเกษตร ทั้ง 3 มาตรการใช้ได้เช่นกัน และยังมีมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลงเขตการค้าโลก (WTO)

ที่จะใช้ปกป้องเกษตรกรได้อีก แต่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการขึ้นภาษีสินค้าเกษตรที่ไทยสงวนสิทธิไว้ใน WTO 23 รายการ เช่น นม นมผง เนย ฯลฯ

● คู่ค้าใช้มาตรการกับสินค้าไทย

อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการไม่ใช้ไทยใช้ฝ่ายเดียว แต่ประเทศคู่ค้าก็ใช้กับสินค้าไทยได้ด้วย ซึ่งนายณรงค์ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมี 18 ประเทศ เช่น อินเดีย สหรัฐฯ ตุรกี ออสเตรเลีย บราซิล ฯลฯ ใช้มาตรการ AD กับสินค้าไทย 90 กรณี ทั้งเหล็ก เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง ฯลฯ ซึ่งผู้ส่งออกที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานของประเทศที่เปิดไต่สวน ส่วนกรมจะให้คำแนะนำการตอบแบบสอบถาม และร่วมแสดงความเห็นเพื่อกำชับให้ผู้ไต่สวนคำนึงถึงหลักการที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 ประเทศที่ใช้มาตรการ CVD กับสินค้าไทย ได้แก่ อินเดีย สินค้าปลอดและท่อทองแดง และกรดไขมัน ส่วนเวียดนาม น้ำตาล และสหรัฐฯ เหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งกรมเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ต่างในส่วนของภาครัฐ ขณะที่มาตรการ SG มี 10 ประเทศ ใช้มาตรการกับสินค้าไทย 19 กรณี เช่น สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร สินค้าเหล็ก, สหรัฐฯ เซลล์แสงอาทิตย์, อินโดนีเซีย เส้นใยสังเคราะห์ น้ำเชื่อม ฟรุกโตส และพรมปูพื้น เป็นต้น ซึ่งกรมช่วยเหลือผู้ส่งออกโดยการพิจารณาข้อมูลการไต่สวนว่าเป็นไปตามสิทธิและพันธกรณีภายใต้ความตกลง SG ของ WTO หรือไม่ อย่างไร และแสดงข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานไต่สวนของประเทศผู้ใช้มาตรการ

● จ่อเก็บ VAT ของนำเข้าสั่งซื้อออนไลน์

ขณะที่การนำเข้าสินค้าผ่านการซื้อขายทางออนไลน์ที่ผู้บริโภคสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมาก จนกระทบต่อเอสเอ็มอีนั้น นายณรงค์กล่าวว่า ที่ผ่านมานายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และเสนอกระทรวงการคลังตามที่ภาคเอกชนเสนอให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้านำเข้าในทุกกรณี เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ผลิตในประเทศ ล่าสุดกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จัดเก็บได้ต่อไป พร้อมกับเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการนำเข้าอย่างเข้มงวดป้องกันการลักลอบนำเข้าและหลบเลี่ยงมาตรการนำเข้า รวมถึงเร่งรัดออกมาตรฐานบังคับสินค้าให้ครอบคลุม

มากขึ้น อีกทั้งมอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบและปราบปรามการนำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และมอบกรมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หากต้องการยื่นคำขอใช้มาตรการ

ส่วนสินค้านำเข้าที่หลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD ของไทยนั้น กรมอยู่ระหว่างไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AC) 1 กรณี ซึ่งถือเป็นกรณีแรกที่เปิดไต่สวน คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและเป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน เพื่อขยายการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย จากผู้ผลิตจีน 17 ราย เนื่องจากพบว่า มีการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและเป็นม้วนจากจีนที่ไทยเก็บอากร AD อัตรา 30.91% มาเจืออัลลอย ทำให้เหล็กคุณสมบัติต่างจากเดิม เพื่อหวังหลบเลี่ยงเสียอากร ซึ่งกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กไทย หากไต่สวนแล้วพบว่า หลบเลี่ยงจริง จะประกาศขยายการเก็บอากร AD ไปสู่เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย คาดว่าจะประกาศผลไต่สวนขั้นที่สุดเดือน มิ.ย.นี้

“แม้การใช้มาตรการจะคุ้มครองและลดผลกระทบให้ผู้ประกอบการในประเทศจากการค้าที่ไม่เป็นธรรม ช่วยให้แข่งขันกับผู้ส่งออกต่างประเทศได้ แต่การจะใช้มาตรการใดๆ ต้องคำนึงถึงผู้บริโภค ผู้ใช้ ที่เป็นกลางนำและปลายน้ำด้วย จะพิจารณาเพียงปกป้องคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศไม่ได้ และต้องชั่งน้ำหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างอย่างรอบคอบและรอบด้านด้วย”

ทั้งนี้กรมพร้อมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) พิจารณา ทบทวนความจำเป็นการใช้มาตรการ โดยอาจยุติการเก็บอากร หรือเปลี่ยนแปลงอัตราจัดเก็บหลังจากใช้มาตรการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำขอให้ทบทวน.



กระเทียม/หอมแดง/หอมหัวใหญ่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานสถานการณ์พืชหัวปีเพาะปลูก 2566/67 กระเทียม คาดว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูก 52,916 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3.05 ให้ผลผลิต 54,653 ตัน ลดลง 7.88 เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งและบางพื้นที่มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ประกอบกับต้นทุนการผลิตสูง

หอมแดง คาดว่าจะมีเนื้อที่ปลูก 54,858 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.74 ให้ผลผลิต 143,988 ตัน ลดลงร้อยละ 3.57 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย



หอมหัวใหญ่ คาดว่าจะมีเนื้อที่ปลูก 9,640 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 21.18 ให้ผลผลิต 32,967 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.64 เนื่องจากปีที่ผ่านมา ราคาที่เกษตรกรขายได้ อยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก ประกอบกับมีแหล่งน้ำเพียงพอ

สำนักวิจัยเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พบว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม และเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนเมษายน

ขณะนี้ราคาผลผลิตเกรดสดละกระเทียม หอมแดง ที่เกษตรกรขายได้ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยกระเทียมสดละราคา ที่เกษตรกรขายได้ อยู่ที่ กก.ละ 14-17 บาท, หอมแดงสดละ กก.ละ 15-16 บาท

ขณะที่ราคาหอมหัวใหญ่ที่เกษตรกรขายได้ เบอร์ 0, 1 เฉลี่ย อยู่ที่ กก.ละ 10 บาท โดยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากราคามีความผันผวนและมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลง

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านราคา ที่อาจผันผวนและตกต่ำ จนอาจกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ บูรณาการในการกำหนดมาตรการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว.

ส-เล-๓

ติดตามปัญหา 'น้ำประปา-ขยะ' - ลุยไหว 'ไอ้ไข่' ชู 'ท่องเที่ยวสายมู' 'นายกฯ'ยกคณะบินสมุย-เมืองคอน 6-8 เม.ย.

รัฐสภา - เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 เม.ย. โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ พล.ต.อ.วิสันุ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.

โดยวันที่ 6 เม.ย. เวลา 20.00 น. นายกฯ จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ต.บ่อพุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

จากนั้นวันที่ 7 เม.ย. นายกฯ และคณะออกเดินทางไปยังแหลมหินคม ต.ดลิ่งงาม อ.เกาะสมุย เพื่อไปติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) จากนั้นเดินทางไปยังสถานีจ่ายน้ำแหลมสอด ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย เพื่อติดตามการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค อ.เกาะสมุย ช่วงบ่ายเดินทางไปยังสวนทุเรียนนายชัยณรงค์

ทองสุข ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย เพื่อเยี่ยมชมแปลงทุเรียนสาธิต ก่อนเดินทางไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย เพื่อพบปะประชาชน และเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอท็อป พร้อมประชุมหารือบูรณาการ ในประเด็นน้ำประปาส่วนภูมิภาค ปัญหาขยะ การท่องเที่ยว และการขยายพื้นที่สนามบินนานาชาติสมุย

สำหรับวันที่ 8 เม.ย. นายกฯ และคณะ เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสมุย อ.เกาะสมุย เพื่อหารือเรื่องโอกาสการขยายพื้นที่สนามบินรองรับนักท่องเที่ยว ก่อนที่นายกฯ จะเดินทางไปยัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสักการะพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จากนั้นนายกฯ เดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

โดยช่วงเที่ยงนายกฯ เดินทางไปยังสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง น้ำขาวพัฒนา จำกัด ต.ฉลอง อ.สิชล เพื่อหารือประเด็นยางพารา และผลผลิตทางการเกษตร จากนั้นนายกฯ เดินทางไปยังวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล เพื่อสักการะไอ้ไข่ และหารือประเด็นการท่องเที่ยวสายมู ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ



ผลการศึกษา >6
แม่กลองใหญ่
ฝั่งซ้าย
8 โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ำคลุม 3.2
ล้านไร่

ผลการศึกษาแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย 8 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำคลุม 3.2 ล้านไร่



สกूपพิเศษ

ที่ข่าวภูมิภาค

นายยงยุทธ สวนทอง รองผวจ. นครปฐม ได้เป็นประธานเปิดการประชุม ปัจจุบันเทคโนโลยีการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกิ่งดาว โรงแรมเวลา อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม

รองผวจ.นครปฐม กล่าวว่า สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมนั้นมีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งจังหวัด ประชาชนและเกษตรกรจะได้รับทั้งประโยชน์และผลกระทบจากการใช้น้ำ โดยเฉพาะปัญหาหน้าท่วมและน้ำทะเลหนุน จึงทำให้เกิดปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีนสูง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีความเสื่อมโทรมหรือชุมชนเปลี่ยนแปลงไป



มากอย่างเห็นได้ชัด จากพื้นที่เกษตรกรรม กลายเป็นชุมชนเมือง และค่าความเค็มของน้ำทะเลเข้าพื้นที่การเกษตร ทำให้พืชผลทางเกษตรเสียหายในพื้นที่อำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูก

กล้วยไม้ส่งออกต่างประเทศ และสวนส้มโอ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท จึงขอฝากทุกภาคส่วนช่วยกันสะท้อนความคิดเห็น ปัญหาต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และอยากให้การประชุมใน

วันนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์เต็มที่ และเชื่อมั่นว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูลอยน้ำคลองจินดา ซึ่งมีอายุเก่าแก่เกือบ 50 ปี จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพการเกษตร และการใช้น้ำในปัจจุบัน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล

“การปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย จะช่วยป้องกันน้ำท่วม และช่วยเสริมระบบส่งน้ำ เกษตรกรจะได้ผลประโยชน์จากการใช้น้ำได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะประตูลอยน้ำคลองจินดา ที่ช่วยบังคับน้ำไม่ให้ น้ำทะเลหนุน ทำให้สวนผัก สวนผลไม้ ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม นับเป็นเรื่องที่ดีที่ทางกรมชลประทานได้เข้ามาดูแลศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานจะทำให้การจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวนครปฐม รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย”

ด้านนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด แบ่งพื้นที่เป็น 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ฝั่งขวา 2 โครงการ ฝั่งซ้าย 8 โครงการ พื้นที่ชลประทานรวมประมาณ 3.2 ล้านไร่ และจากการใช้งานโครงการมาแล้วหลายสิบ



ปี ทำให้บริบทการใช้น้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาคารชลประทานต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มที่

นายสุรชาติ กล่าวอีก

ว่า โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้ายทั้ง 8 โครงการ และโครงการทำล่อ-อุ้ทอง ได้รับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมประชุมรับฟังความคิดเห็น 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมครั้งที่ 4 อยู่ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม โดยผลการศึกษาที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ซึ่งกรมชลประทานจะนำผลการศึกษานี้ไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งจะบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ความตกลง FTA 9 ประเทศ เกษตรไทยเกินดุล 5 แสนล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับประเทศคู่เจรจาจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) 9 ประเทศ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เปรู, ชิลี, อินเดีย และฮ่องกง พบว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2565

ร้อยละ 3.25 คิดเป็นมูลค่า 1.01 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร 7.70 แสนล้านบาทและมูลค่านำเข้า 2.40 แสนล้านบาท ส่งผลให้ไทยได้



เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศคู่เจรจาทั้ง 9 ประเทศ 5.29 แสนล้านบาท

สำหรับสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ทูเรียน 1.39 แสนล้านบาท, ไข่ปรุงแต่ง 5.32 หมื่นล้านบาท, ยางธรรมชาติ 4.91 หมื่นล้านบาท, มันสำปะหลัง 3.99 หมื่นล้านบาท, ชันเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่แช่แข็ง 3.61 หมื่นล้านบาท

สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยกับประเทศ FTA 9 ประเทศ (ปี 2565เปรียบเทียบกับ 2566) หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรไทย	ปี 2565	ปี 2566	อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ภาพรวมการค้า	978,704	1,010,556	3.25
การส่งออก	756,215	770,226	1.85
การนำเข้า	222,489	240,330	8.02
ดุลการค้า	533,726	529,896	-0.72
ตลาดส่งออก			
- จีน	406,771	449,946	10.61
- ญี่ปุ่น	170,234	161,194	-5.31
- เกาหลีใต้	51,954	47,551	-8.47
- อินเดีย	53,950	41,814	-22.49
- ออสเตรเลีย	35,790	33,277	-7.02
- ฮ่องกง	27,141	24,824	-8.54
- นิวซีแลนด์	6,653	7,397	11.18
- ชิลี	2,171	2,428	11.75
- เปรู	1,546	1,793	15.98
สินค้าเกษตรส่งออก			
- ทูเรียน	109,187	139,539	27.80
- ไข่ปรุงแต่ง	57,014	53,270	-6.57
- ยางธรรมชาติที่บริโภคได้	54,974	49,182	-10.54
- มันสำปะหลัง	51,924	39,908	-23.14
- ชันเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่แช่แข็ง	30,995	36,190	16.76
- ผลไม้ที่พอกฉนวนพลาสติก	40,891	36,059	-11.87
- น้ำมันพืช	13,468	28,862	114.62
- ผลิตภัณฑ์จากนม	16,892	25,430	52.35
สินค้าเกษตรนำเข้า			
- น้ำมันปาล์มดิบ	38,003	24,430	-35.72
- อาหารสุนัขหรือแมว	23,832	21,555	-7.88

ที่มา: กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 12 มีนาคม 2567



จีนยังคงเป็นตลาด

ที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 11.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 แขนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.60 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน, มันสำปะหลัง

ซีสี่มีมูลค่า 2.42 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.75 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง, อาหารสุนัขหรือแมว, สับปะรดปรุงแต่ง เปรู มีมูลค่า 1.79 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.98 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง, เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และข้าว



ผ่าน, ยางธรรมชาติ

นิวซีแลนด์มีมูลค่า 7.39 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.18 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารสุนัขหรือแมว, ปลาทูน่ากระป๋อง, น้ำตาลที่ได้จากอ้อย

สำหรับประเทศคู่เจรจาที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้ลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น ส่งออกลดลงร้อยละ 5.81 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไม้ปรุงแต่ง, ชิ้นเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่แช่แข็ง, อาหารสุนัขหรือแมว เกาหลีใต้ส่งออกลดลงร้อยละ 8.47 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาลที่ได้จากอ้อย, ยางธรรมชาติ, ไม้ปรุงแต่ง อินเดียส่งออกลดลงร้อยละ 22.49 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ, ยางธรรมชาติ, น้ำมันถั่วเหลือง

ออสเตรเลียส่งออกลดลงร้อยละ 7.02 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง, อาหารสุนัขหรือแมว, ขอสและของปรุงแต่งสำหรับทำขอสฮ่องกงส่งออกลดลงร้อยละ 8.54 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ข้าว, ทุเรียน, เนื้อไม้ปรุงแต่ง.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jadrkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เมืองไทย 360

วันที่: พุธที่ 4 เมษายน 2567

ปีที่: 16

ฉบับที่: 4185

หน้า: 11 (ล่างขวา)

Col.Inch: 38.45

Ad Value: 46,140

PRValue (x3): 138,420

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แพเปี้ยกเชื่อมแม่สรวยสุดคึก คนหนีร้อนแห่ล่องแพแช่น้ำ-เล่นสงกรานต์

เชียงราย - ร้อนนี้ไม่มีพลาด..คนแห่จองนั่งซุ้ม-เล่นน้ำ ล่องแพเปี้ยกท้ายเขื่อนแม่สรวยสู้อร้อนตลอดเดือนมีนาฯ ย่นสงกรานต์เมษาฯ 67 สุดคึกคัก เงินไหลเข้าชุมชน ไม่ต่ำกว่า 20-30 ล้านบาท

หน้าร้อนปีนี้ ลาน้ำท้ายเขื่อนแม่สรวย พื้นที่ 8.8 บ้านดินตอย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายจุดท่องเที่ยวสู้อร้อน รวมถึงเล่นน้ำสงกรานต์ ด้วยกระแสที่ไหลจากเขื่อนทั้งสี่และเย็นตลอดสายเป็นที่ถูกอกถูกใจ นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ขายท้องถิ่นสร้างแฟงเปิดซุ้มบริการอาหาร เครื่องดื่มตลอดจนบริการล่องแพเปี้ยกไปตามสายน้ำเป็นระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร

นายชิน มณีวรรณ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแพเปี้ยกแม่สรวย กล่าวว่า แพเปี้ยกแม่สรวยมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2561 หลังชาวบ้านเห็นว่าลำน้ำแม่สรวยที่ไหลออกจากเขื่อนทั้งสี่และไหลแรง จึงทำแพไม้ไผ่ลงเล่นน้ำ จนมีคนนิยมมาเล่นมากขึ้น ทำให้มีการทำบริการนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม พบว่าไม่ไผ่น้ำหนักมากเกินไปและล่องในลำน้ำลำบาก จึงได้เลิกทำกันไปพักหนึ่ง

ต่อมาทางกรมชลประทานได้ขุดลอกลำน้ำและทำตลิ่งใหม่ ประจวบกับเริ่มมีการใช้แพยางในหลายพื้นที่แล้ว ทำให้ชาวชุมชนท้ายเขื่อนแม่สรวยที่มีที่ทางริมหน้าตลิ่งนำแพยางมาให้บริการในปี 2565 ช่วงแรกมีผู้ให้บริการแค่ 3-4 ราย ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดี จึงทำกันเรื่อยมาตั้งแต่นั้น

ยังปี 2567 นี้หลายชุมชนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ให้ความสนใจ จึงเข้าร่วมเปิดให้บริการกันมากขึ้นจนมีประมาณ 20-30 กวาร์รายแล้ว ทำให้บรรยากาศคึกคักมากกว่าทุกปี ซึ่งสถานที่แห่งนี้ดำเนินการโดยชุมชน มีพื้นที่สำหรับจอดรถคันละ 20 บาท ส่วนซุ้มอาหารคิดราคา 100 บาทต่อซุ้มไม่จำกัดเวลา สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานได้ หรือจะสั่งที่ร้านก็ได้เช่นกัน

ด้านนายอนุสรณ์ เทพปินตา เลขาธิการนายกเทศมนตรีเวียงสรวย คาดว่าเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปล่องแพเปี้ยกเป็นจำนวนมาก

แพเปี้ยกเชื่อมแม่สรวยสุดคึก คนหนีร้อนแห่ล่องแพแช่น้ำ-เล่นสงกรานต์ เงินสะพัดขั้นต่ำ 20-30 ล้าน



ทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มรายได้หลายหมื่นบาทต่อวันต่อแพ และทำให้มีเงินไหลเข้าชุมชนไม่ต่ำกว่า 20-30 ล้านบาท เทศบาลจึงได้ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการแพเปี้ยก และร้านค้าเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวให้ประทับใจ ไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ตัดป้ายแสดงราคาและบริการทุกร้าน

สำหรับบริการแพเปี้ยกจะคิดราคาแพละ 800

บาท นั่งได้ไม่เกิน 7 คน หากเกินคิดเพิ่มคนละ 120 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ส่วนการล่องแพจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.ทุกวัน และแพเปี้ยกจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน นี้เท่านั้น เพราะหลังจากนั้นจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนน้อยลงเนื่องจากพื้นที่ระยะปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรไปแล้วทำให้ระดับน้ำมีน้อยจนล่องแพไม่ได้



บุคตลาดออนไลน์ช่วยสมาชิกเข้าถึงสินค้าสหกรณ์

นายสุทิน พงษ์จัน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด เปิดเผยว่า อาชีพหลักของคนควนเนียงทำสวนยางพารา สวนปาล์ม น้ำมัน ทำประมง ช่วงนี้ราคายางพาราจะสูง แต่ก็ไม่มีน้ำยางให้กรี๊ด เพราะอยู่ในช่วงฤดูผลิตใบ รายได้สมาชิกส่วนใหญ่ก็มาจากอาชีพเสริม ทั้งปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกแตงโม เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ โดยสหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้เงินกู้สมาชิกดอกเบี้ยต่ำและดูแลเรื่องการตลาดให้กับสมาชิก ซึ่งมีทั้งตลาดออนไลน์ และออฟไลน์เปิดขายหน้าร้าน ทำให้สมาชิกไม่มีปัญหาในเรื่องตลาดแต่อย่างใดเพียงแต่ต้องทำผลผลิตให้มีคุณภาพ ผักผักต้องปลอดสารพิษ

“ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนอยู่ที่ 600 ล้านบาท มีสมาชิก 2,600 กว่าคนทำอาชีพเกษตรเป็นหลัก จุดเด่นของสหกรณ์นี้จะเน้นการทำงานร่วมกันให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เรามีภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนจะทำงานร่วมกันทั้งส่วนราชการและชาวบ้าน ตอนนี้เรามาเน้นให้สมาชิกปลูกผักในกระถาง ปลูกผักยกแคร่และปลูกในโรงเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นผักสลัด เป็นผักปลอดสารพิษ แล้วก็มีการวางแผนการปลูกให้กับแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลาเพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมาชนกัน”

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียงกล่าวถึงตลาด



เพื่อรองรับผลผลิตสมาชิกนั้นมีทั้งตลาดออนไลน์ ออฟไลน์และเปิดจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ ซึ่งเรามีตลาดประจำสัปดาห์เปิดโอกาสให้สมาชิกนำผลผลิตมาจำหน่ายในทุกวันอาทิตย์บริเวณหน้าโรงพยาบาลควนเนียง และยังมีตลาดประจำเดือน โดยจัดขึ้นในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนบริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรควนเนียงฯ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนสหกรณ์ในเครือข่ายที่ได้รับการประสาน

ไปมารับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ส่วนตลาดออนไลน์นั้นจะมีทุกวัน แต่ส่วนใหญ่จะเน้นสินค้าบริโภคอุปโภคมากกว่า ซึ่งสหกรณ์จะให้บริการส่งฟรีแก่สมาชิกหลังได้รับออเดอร์เข้ามาผ่านทางออนไลน์สหกรณ์ฯ

“เนื่องจากเรามีร้านค้าอยู่แล้วช่วงหลังทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มาจัดตลาดซูเปอร์มาร์เกตสหกรณ์ ได้มีการอบรมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาสองรอบทำให้ยอดขายแบบออนไลน์เยอะช่วงนี้ พี่ซผักด้วยส่วนหนึ่ง แต่ที่ขายเยอะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เรารับออเดอร์ทางออนไลน์แล้วไปส่งทุกวันอังคารและวันพุธ ส่งให้กับสมาชิกที่มีร้านค้าย่อยในชุมชนในหมู่บ้าน โดยสมาชิกไม่ต้องมารับสินค้าเอง”

ปัญหาตอนนี้ก็คล้ายๆ เดียว ส่วนในอนาคตวางแผนขายดูแลสวัสดิการสมาชิกให้ครบทุกรูปแบบแล้วก็อยากมีโรงเก็บรวบรวมผลผลิตสมาชิกด้วย ตอนนี้มีปัญหาที่ไม่มีสถานที่เก็บผลผลิต เมื่อรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหน” นายสุทินกล่าว พร้อมเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวงานเทศกาลกินปลาท่องเที่ยวของ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นฤดูที่ชาวประมงในพื้นที่สามารถทำการจับได้ปีละครั้งเท่านั้น.



มอบผลิตภัณฑ์ - สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดภายนอกตัวสุนัขและแมว แบบหยดหลัง 50,000 โดส จาก กมล รัตนตยารมณ ปช.จนท.บพ. บริษัท ไทยนาโอเค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมกับ ปราโมทย์ ดาพวัฒน์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ดีถ้วนหน้า



บุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ประสบอุทกภัย "นาข้าว-พืชไร่" จมน้ำเสียหาย 7 อำเภอกว่า 19 ล้าน



(3 เม.ย.67) นายณฤช โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยเงินด้านการเกษตร (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2566 ณ ตลาดกลางยางพารา ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) สาเหตุอันเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่าน ฝนตกหนัก มีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพลับพลาชัย อำเภอขามเฒ่า อำเภอประโคนชัย อำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอลำปลายมาศ รวมจำนวน 23 ตำบล 101 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,012 ราย พื้นที่เสียหาย แบ่งเป็น นาข้าว 11,258.25 ไร่ และ พืชไร่/พืชผัก 2,112.75 ไร่ รวมพืชทุกชนิด 13,371 ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 19,269,300 บาท

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 เมษายน 2567 เวลา 16:11

Site Value: 80,449

PRValue (x3)

241,347

หัวข้อข่าว: บุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ประสบอุทกภัย "นาข้าว-พืชไร่" จมน้ำเสียหาย 7 อำเภอกว่า 19 ล้าน



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 เมษายน 2567 เวลา 16:11

Site Value: 80,449

PRValue (x3)

241,347

หัวข้อข่าว: บุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ประสบอุทกภัย "นาข้าว-พืชไร่" จมน้ำเสียหาย 7 อำเภอกว่า 19 ล้าน



จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) และรายงานผลการสำรวจให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ช.ภ.จ.) ทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลัก เกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

ในกรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหาย จนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยากลับสู่ สภาพเดิมได้อีก ให้ความช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้ ข้าว ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ช่วยเหลืออัตราไร่ ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 4,048 บาท

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขอความช่วยเหลือไปยัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เงินอุดหนุน ราชการฯ ในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 จำนวน 19,269,300 บาท

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 3 เมษายน 2567 เวลา 16:11

Site Value: 80,449

PRValue (x3)

241,347

หัวข้อข่าว: บุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ประสบอุทกภัย "นาข้าว-พืชไร่" จมน้ำเสียหาย 7 อำเภอกว่า 19 ล้าน

